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ถาหากเราติดตามขาวสารบานเมือง ก็จะทราบวาที่ผานมาญี่ป ุนมีปัญหาโรงงานนิวเคลียรรั่วไหล ทําใหมี

สารกัมมันตภาพรังสีปนเป้ือนในอาหารทะเล สาเหตุจากเหตุการณ แผนดินไหว และ สึนามิ ที่เกาะฟูกูชิมะ

เมื่อปี 2554 ทําใหไตหวันและเกาหลี สั่งหยุดการนําเขาอาหารทะเลจากญี่ป ุนชั่วคราว สวนประชาชนก็

อพยพออกจากเกาะไปกวา 80,000 คน ซึ่งเกาะฟูกูชิมะ ก็ไมไดอยูไกลจากกรุงโตเกียวมากนัก ประมาณ 300-400

กิโลเมตรเทานัน้ หลังเหตุการณครัง้นัน้รัฐบาลญี่ป ุนสามารถแกไขปัญหาในชัน้บรรยากาศไดแลว แตยังคงเหลือ

ปัญหาที่ใตทองทะเล ที่จะตองใชนักประดาน้ําลงอุดรอยรัว่ และไดรับการประมูลจากวิศวกรประเทศปากีสถาน ซึ่งยัง

ไมรูวาจะสําเร็จหรือเปลา สงผลตอภาพรวม และทําใหการทองเที่ยวของญี่ป ุนซบเซาอยางมาก ดังนัน้ รัฐบาลญี่ป ุน

จึงมีมาตรการ ออกวีซาทองเที่ยวฟรี เพื่อกระตุน ใหแกนักทองเที่ยวชาวไทย และมาเลเซีย ซึ่งเราก็ยินดีไปทอง

เที่ยวกันเป็นจํานวนมาก โดยไมไดคํานวณถึงปัญหาดังกลาวเลย ขอฝากมาใหคิด ถาจะไปเที่ยวญี่ป ุนชาหนอย สักปี

จะดีกวาไหม เพราะไมรูไปแลวกลับมาไดของแถมอะไรมาหรือเปลา????

 

หันกลับมามองประเทศจีน ที่มีนโยบาย พัฒนาโรงงานไฟฟ านิวเคลียร และไดพัฒนาไปถึงรุนที่ 9 แลว ซึ่ง

พัฒนาการและเทคโนโลยี ที่ไดรับมาจากประเทศฝรัง่เศส อเมริกา อังกฤษ รวมถึงญี่ป ุนดวย ทําใหมีคําถามวา ทําไม

ญี่ป ุนมีปัญหาโรงงานนิวเคลียรรัว่ไหลขนาดน้ีแลว แตจีนยังตองการพัฒนานิวเคลียรอยู อันดับแรกคือ นิวเคลียรที่ฟู

กูชิมะ เป็นรุนเกาซึ่งเป็นรุนที่ 1 และผานการใชงานมากวา 40 ปีแลว ซึ่งก็มีจุดบกพรองอยู แตในปัจจุบันระบบความ

ปลอดภัยไดพัฒนามาถึงรุนที่ 9 แลวซึ่งรับประกันความปลอดภัยเกือบ 100 % แมจะเกิดแผนดินไหวก็ยังรับได  ขอ

คิด : ประเทศไทยซึ่งมีปัญหาดานพลังงานในอนาคตอยางแนนอน ควรพิจารณาขอความชวยเหลือจากประเทศจีน ที่

ลํ้าหน าในดานเทคโนโลยี พลังงานนิวเคลียรที่สุดในโลก ขณะน้ีหรือเปลา ?????

ไมวาจีนจะพัฒนาอะไร มักขอคําปรึกษาและ รับการถายทอดเทคโนโลยีจากประเทศที่มีความชํานาญใน

แตละดานทัง้สิน้ไมวาจะเป็น กระเชาลอยฟ า รถไฟฟ าความเร็วสูง เรือสินคา เครื่องบินโดยสาร ยานอวกาศ

โรงไฟฟ าพลังงานนิวเคลียร และเทคโนโลยีชีวภาพ  ยกตัวอยาง  ถาทานไปเที่ยวจางเจียเจี้ย จะพบไดวา มี

กระเชาลอยฟ า อยู 2 แบบ คือ แบบแรก เป็นกระเชาเกาๆ เล็กๆ เคเบิล้เสนเล็ก เสียงดัง นัง่ได 4-6 คน ทําจาก สวิ

ตเซอรแลนด สวนอีกแบบ เป็นกระเชาใหญ ใหมเอี่ยม เคเบิล้เสนใหญ เสียงเงียบ  นัง่ได  8-10 คน อันน้ี ผลิตโดย

ประเทศจีน  เขาทําไดไง ซื้อกระเชาอันเดียว แต หลังจาก 1 ปี ผลิตใชทัว่ประเทศ ( อันน้ีเป็นแคตนแบบ ) หลังจาก
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นัน้ ทานก็จะพบกระเชาแบบน้ี ทัว่ประเทศจีน MADE IN CHINA  รถไฟฟ าก็เชนกัน  จีนเริ่มตนดวยการอาศัย ผู

เชี่ยวชาญจาก ญี่ป ุน ฝรัง่เศส  อเมริกา อังกฤษมาประมูล ทํา รถไฟฟ าความเร็วสูง จาก สนามบินผูตงใน เซี่ยงไฮ มา

ถึงงานแสดงสินคาระยะทางประมาณ 50 กม. ใชเวลา 15 นาที ก็ถึง เรียกวา รถไฟหัวจรวดแมเหล็ก บอกวา จะลอง

ใหทําระยะสัน้กอน เพื่อทดสอบ จะไดรูวาดีหรือไม ถาดี ก็จะไดทําทัว่ประเทศ  แตตอมา เมื่อทําเสร็จ จีน ก็ผลิตเอง

ผานมา 6 ปี จีนมีรถไฟฟ า ทัง้หมด 1,050 สาย พัฒนามาแลว 18 รุน มาถึงรุนลาสุด คือ CRH 6 (CRH ยอมากจาก

China Railway High-speed) ซึ่งไดเริ่มดําเนินการ เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2550 ที่จีนทําไดอยางน้ี เพราะวา

สัญญาทุกสัญญาที่จีนทํา ตองมีเงื่อนไขบรรทัดนี้เสมอคือ “ตองถายทอดเทคโนโลยีใหรัฐบาล และ บุคคล

ากรของจีน”  (ไมงัน้ออกจากประเทศจีนไมได)  ตรงวงเล็บน่ี ผมเขียนเองครับ ! ดวยกลยุทธงายๆแคน้ี ก็ทําให จีน

พัฒนาบุคคลกรในการรับถายทอดเทคโนโลยีชัน้สูงจากตางชาติในทุกๆดาน และ สามารถผลิตไดเอง หรือ พึ่งพา

ตนเองไดในทุกๆดาน น่ีเป็นแงคิด..ที่เราควรมองดู รัฐบาลไทยวาที่ผานมา เรามีเขียนประโยคน้ีหรือเปลา ????  สวน

ใหญแลวไมมี มีแตสัญญาใจในทุกฉบับวา “จะใหผลประโยชน หรือ คาคอมฯเทาไหร?”  โดยมิไดคิดจะเพิ่งพาตนเอง

หรือ พัฒนาใหผลิตเองไดแตอยางใด

จากตัวอยางในตอนนี้  ทานจะเห็นวา ไมวาสินคา HI TECH แคไหน ในอนาคต จึนจะสามารถผลิตไดเพื่อ

ใชเอง และสามารถผลิตสินคาที่ใชเทคโนโลยีลาสุด เพื่อสงออกไปทั่วโลกได ภายในแบรนดของจีนเอง และ

ที่สําคัญคือ MADE IN CHINA ในอนาคตอันใกลนี้ ทานก็จะไดเห็นบริษัทที่สรางเครื่องบินโดยสารภายใต

แบรนดของจีนเองอยางแน นอน

ทีนี้เรามาลองมองยอนกลับวาจีนพัฒนาประเทศมาไดอยางไร?? เริ่มตนจากการลดคาเงินหยวน และสง

เสริมพัฒนาอุตสาหกรรมที่เนนการสงออกโดยใหเงินกู ดอกเบีย้ถูก ถายทอดเทคโนโลยีการผลิต อยางแพร

หลาย เพื่อเอาเงินตราเขาประเทศทําใหสินคาราคาถูก รวมถึงการสนับสนุนผูสงออก ดวยการลดและคืน

ภาษีแกผูสงออก และสงเสริมการตลาดเพื่อรองรับผูนําเขาจากตางประเทศรายใหญๆ เชนการแสดงงาน

สินคากวางเจาแฟร ซึ่งประสบความสําเร็จอยางยิ่งใหญ เรียกวาสงเสริมการผลิตแลวยังมีการสงเสริมการตลาด

ควบคูกันไป โดยเนนการสงออก มีการประสานงานกับทุกภาคสวน รวมถึงสถานทูตตางๆ รวมกับบริษทัทัวร นํานัก

ธุรกิจตางชาติ มาชมงานน้ีโดยเฉพาะ ซึ่งทําใหประเทศจีนรํ่ารวยมหาศาล มีเงินมาพัฒนาในดานตางๆ โดยเฉพาะการ

พัฒนาพลังงานไฟฟ าชุมชน ดวยการสรางฝายเล็กๆ เพื่อผลิตไฟฟ า ในถิ่นทุรกันดารโดยไมตองสงไฟฟ าจากแหลง

ไกลๆ       ซึ่งเรียกวากลยุทธคบไกลตีใกล คือแตละทองถิ่นสามารถบริหารจัดการตัวเองได ทําใหสามารถพัฒนา

ดานอื่นๆ ตามมาเชน การเกษตรจากน้ํา และอุตสาหกรรมตางๆจากไฟฟ า รวมถึงพัฒนาสิ่งปฏิกูลจากมนุษยนํามา

ทําเป็นป ุยชีวภาพดวย ซึ่งดานการเกษตรของจีนแทบจะไมใชป ุยเคมีและสารกําจัดศัตรูพืชเลย โดยทําเกษตรในกรง

ตาขายเพื่อหลีกเลี่ยงแมลงและศัตรูพืชซึ่งไดผลดีมาก แตกตางจากประเทศไทยที่สูญเสียเม็ดเงินจํานวนมหาศาล ใน

การนําเขาสารเคมีและสารกําจัดศัตรูพืช โดยไมไดสงเสริมใหผลิตการทําป ุยชีวภาพเอง แตปัจจุบันก็เริ่มมีการใช

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาใชพัฒนาชุมชน โดยใหหันมาใชป ุยชีวภาพ และเนนการพัฒนาคุณภาพดิน



เรียกวาหลักการคืนสูธรรมชาติ

ยอนกลับมามองประเทศไทย กับงบประมาณ 2 ลานลานบาท ที่ไมใชเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ หรือ GDP

เหมือนสมัยกอน แตเป็นการลงทุนระบบโครงสรางพืน้ฐานเพื่อรองรับการลงทุน และเชื่อมตอ AEC ใน

อนาคต เรื่องการนํารถไฟฟ าความเรว็สงูมาใช ผมมองวาถาเรานํา        “ชงิเถี่ย”  ที่มีความเรว็ระดบัปานกลาง นาจะดี

กวา เพราะประเทศไทยไมไดใหญเทาประเทศจีน แตอยากใหมีการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียร ซึ่งประเทศไทยยัง

กลัวและไมกลา แตประเทศจีนทําไปถึงรุนที่ 9 แลว และมีเทคโนโลยีที่ไดพัฒนาดานความปลอดภัยถึงขัน้สูงสุด ไม

ไดนิยมประเทศจีนเป็นการสวนตัว แตอยากใหใชเป็นแนวทางลัด โดยการรวมมือกับจีน และใชแนวทางเดียวกัน คือ

ใหถายทอดเทคโนโลยีให เพื่อนํามาพัฒนาพลังงานนิวเคลียรในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยยังมีความ

ตองการสูง ไมอยากใหซื้ออะไรจากใคร ก็ตองซื้อไปตลอดชีวิต จึงอยากใหแงคิดวา เวลาที่จะซื้ออะไรควรมีเทคนิค

อยางไรบาง ไมใชจะซื้ออยางเดียว อนาคตตองทําเองไดดวย ฉบับน้ีขอฝากไวเพียงเทาน้ีครับ ฉบับหน าคอยกลับมา

พบกันใหม…

เจาของกิจการทานใดสนใจตองการปรึกษาธุรกิจ สามารถติดตอ ดร.วิโรจน  กุศลโนมัย ได โดยตรงที่ โทร

ศัพท 085-48885-427 หรือ E-mail: info@kusamai.com http://www.kusamai.com


